

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Các Ban quản lý chợ, siêu thị, chủ các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã xuất hiện các ca F0 ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện các Chỉ thị, Công điện, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo đến các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, các đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, như: chưa bố trí bảo vệ thực hiện hướng dẫn, giám sát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và tổ chức đo thân nhiệt cho người đến mua bán hàng hóa, chưa có biển khuyến cáo “5K”, chưa đảm bảo việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định dẫn đến một số bộ phận người dân và tiểu thương chưa chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các Ban quản lý chợ, siêu thị, chủ các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

### **1. Đối với UBND các xã, thị trấn**

- Hướng dẫn, kiểm soát hoạt động của các chợ, siêu thị và các cơ sở bán lẻ hàng hóa nhu yếu phẩm đảm bảo hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế .

- Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý chợ, siêu thị, chủ các cửa hàng kinh doanh, đóng trên địa bàn quản lý tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, cụ thể:

+ Test nhanh tầm soát dịch Covid-19 đối với các hộ tiểu thương, chủ cửa hàng, ban quản lý, giám sát chợ định kỳ theo quy định và xét nghiệm PCR đối với những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao.

+ Tại cổng chợ, cửa ra vào của các cơ sở kinh doanh nêu trên trong thời gian hoạt động phải có biển khuyến cáo “5K” và thường xuyên bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và tổ chức đo thân nhiệt cho những người đến mua, bán hàng.

+ Tại các cơ sở kinh doanh 100% các cá nhân tham gia hoạt động phải đeo khẩu trang đúng quy định theo hướng dẫn của ngành Y tế; cương quyết không cho người không đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang không đúng quy định vào mua bán, giao dịch và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định trong trường hợp có đối tượng chống đối, gây mất an ninh trật tự.

+ Bố trí đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, thuận tiện cho sử dụng tại các cửa ra vào siêu thị, cửa hàng và tại cổng ra vào các chợ; bố trí xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh.

+ Thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo khoảng cách tiếp xúc tại các cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên Ban quản lý chợ, chủ các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh; không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa.

- Tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm, yêu cầu UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo cơ quan chức năng xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Tiếp tục tuyên truyền cho người dân trên địa bàn hạn chế tụ tập đông người, hạn chế đến các điểm bán hàng tập trung, khuyến khích người dân tích cực mua hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Kết luận Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.

## **2. Các Ban quản lý chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện**

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-9 theo quy định và hướng dẫn của cơ quan Y tế;

- Kiểm soát người ra vào mua hàng, giao dịch phải thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt,... cương quyết từ chối những khách hàng không tuân thủ quy định.

Ngoài các nội dung trên yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các Ban quản lý chợ, siêu thị, chủ các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện một số biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; nhà hàng/quán ăn; chợ truyền thống đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND của

UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

*(Có phụ lục kèm theo)*

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý chợ, siêu thị, chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**

**PHỤ LỤC**  
**CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH**  
*(Kèm theo Công văn số ...../UBND-KTHT ngày /11/2021 của UBND huyện)*

<b>Biện pháp</b>	<b>Cấp 1</b>	<b>Cấp 2</b>	<b>Cấp 3</b>	<b>Cấp 4</b>
<i>* Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; nhà hàng/quán ăn; chợ truyền thống</i>				
<p><b>(1) Trung tâm thương mại</b></p> <p>* Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt;</p> <p>** Người lao động và khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 hoặc có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ;</p> <p>*** Giảm 50% số lượng người bán, người mua cùng một thời điểm.</p>	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (1)	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (1)	Hoạt động phải đảm bảo * và ** ở mục (1)	Hoạt động phải đảm bảo *, ** và *** ở mục (1)
<p><b>(2) Siêu thị, cửa hàng tiện lợi (tạp hóa)</b></p> <p>* Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND cấp xã phê duyệt;</p> <p>** 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS- CoV-2 còn hiệu lực.</p>	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (2)	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (2)	Hoạt động phải đảm bảo * và ** ở mục (2)	Hoạt động phải đảm bảo * và ** ở mục (2)
<p><b>(3) Nhà hàng, quán ăn</b></p> <p>* Có kế hoạch phòng, chống dịch và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh COVID- 19, báo cáo UBND cấp xã phê duyệt;</p> <p>** 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS- CoV-2 còn hiệu lực;</p> <p>*** đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các bàn ăn và không quá 30 người/</p>	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (3)	Hoạt động phải đảm bảo * ở mục (3)	Hoạt động phải đảm bảo *, ** và *** ở mục (3);	Hoạt động phải đảm bảo *, ** và **** ở mục (3);

<p>phòng/thời điểm;  **** chỉ bán mang về, mang đi trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú phục vụ khách đang lưu trú.</p>				
<p><b>(4) Chợ đầu mối, chợ truyền thống, cảng cá, nơi tập kết hàng hóa</b>  * Đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;  ** 100% người lao động phải được tiêm vắc-xin đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19 và có xét nghiệm Âm tính với SARS- CoV-2 trong vòng 72 giờ;  *** giảm 50% số lượng người mua, người bán và 100% khách hàng và người lao động phải có xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.</p>	<p>Hoạt động phải đảm bảo  * ở mục (4)</p>	<p>Hoạt động phải đảm bảo  * ở mục (4)</p>	<p>Hoạt động phải đảm bảo  * và ** ở mục (4)</p>	<p>Hoạt động phải đảm bảo  *, ** và *** ở mục (4)</p>